

พท.คุณช่วยมาร์ค ซัด 'มีชัย' คนแก่เลอะเลือด

'วิญญู'แนะให้ดูที่คำตัดสินของศาล "ประยุทธ์" รับลูก "มีชัย" ชงใช้ ม.44 ผุด กก.ตั้งไข่ปรองตอง มอมฝ้ายกฎหมายहारือ สนช. กมธ. เล็งวางกฎจริยธรรมฟ้องเรียก ค่าเสียหาย-ยึดทรัพย์ ชรก.

พท.เดลินิวส์ "มีชัย" เตอะเดือนอุ้ม "มาร์ค" ไม่ขาด คุญสมมติสมัคร ส.ส. "กมล" ได้ไปคู่คำสั่งปลด เหตุผลทุจริตต่อราชการปลอมเอกสารประพฤตินิชอบซัดเงิน "บิกป้อม" สักท.ตรวจสอบแล้วค่อยแจง "บิกป้อม" สัมแบนปฏิทิน "หักฉิม-บึงลึกขม" สกัดป่วนการเมือง วัากกำลังสมบ่ออัลอกถัม "วิฑฒนา" ละสังคมวิปริต แจกปฏิทินก็ผิด ก.ม. เขี่ยยั้งห้าม ยิงสอดต้องพิมพ์เพิ่ม "ไอศิก" ประชดโทศตรูป "เด็กแม่-ปูแดง" "วิลาศ" ยืน ป.ป.ช.-สงต.สอบ 8 โควงการ กทม. แอลือคตเปิดไฟประดับ 5 วัน บริษัทคู่เทียบโผล่อั่วประมวล "วิญญู-ไพบูลย์" รวมตั้ง 7 บอร์ด สส.ผลประโยชน์กับข้ออน-ให้งบฯไม่ตรงวัตถุประสงค์ "หมอวิชัย" โวยบ.เหต่า-บุเร็นอกบงการล้มล้าง

จากกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 ตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดอง ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า ต้องมีกระบวนการเริ่มต้น การสร้างความปรองดอง โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปหารือถึงความจำเป็นร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

"บิกตู" รับลูกใช้ ม. 44 สร้างปรองดอง เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 8 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้ใช้อำนาจมาตรา 44 แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความปรองดองว่า ให้ฝ่ายกฎหมายได้หารือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรื่องดังกล่าวก่อน รับทราบในเรื่องนี้แล้ว ส่วนจะสามารถทำได้หรือไม่ยังไม่รู้ ตอนนีให้ฝ่ายกฎหมายว่ากันมาก่อน ในส่วนของรัฐบาลมีนายวิญญู เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี คงได้คุยกันมาว่ามีความจำเป็นแค่ไหน อย่างไร

รับตั้งไข่แต่ไม่ถึงขั้นนิรโทษกรรม
เมื่อถามว่า ส่วนตัวนายฯเห็นด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่มีส่วนตัวไม่มีอะไร เรื่องความปรองดองบอกแล้วว่าต้องมีการปรองดอง มีคณะกรรมการปรองดองที่จะทำในระยะเริ่มต้น ไม่ได้หมายความว่าจะไปนิรโทษกรรมอะไร เอาคนเข้ามาสู่กระบวนการปรองดองว่ามีใครบ้างแต่กฎหมายอยู่ที่ไหนผิดกฎหมายอะไร ตรงไหนหรือแปลว่าต้องไปดูและกลับทรงกันแล้วจึงไปสู่ขั้นตอนต่อไปว่าจะทำอะไรกันต่อไปหรือไม่ไม่ได้หรือกมันอาจมีความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นนายมีชัยคงไม่เสนอมาจะ

หาทางทำให้แต่เดียวจะหาว่าไม่เป็นธรรมอีกอย่าง นื้อะไรก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นหาว่าไม่เป็นธรรมทุกเรื่อง

"วิญญู" แนะนำไม่ต้องเขียน ก.ม.
นายวิญญู เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่ายังไม่ทราบเรื่องที่กรณีนายมีชัยเสนอรัฐบาลใช้ มาตรา 44 ตั้งคณะกรรมการปรองดองแต่หากนายฯ มอบหมายจะไปคดีวิธีมา และหารือกับนายมีชัย เรื่องการปรองดอง ไม่สามารถจะเปิดเผยได้ว่าต้อง ทำอย่างไร เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหว ต้องรอบคอบ ถ้าจะกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลกับการใช้มาตรา 44 แตกต่างแน่ เพราะหลายเรื่องไม่สามารถบรรจุ ไว้ในกฎหมายได้ บางเรื่องเป็นเรื่องของจิตใจ การใช้มาตรา 44 อาจไม่ยั่งยืน อาจรอเมื่อไรไม่รู้ ที่สำคัญ ไม่ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นจากหลาย ฝ่ายและการปรองดองทำไม่เสร็จภายใน 1-2 ปี ถ้า เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ อาจเป็นเรื่องราวถกกันไป และทำให้รัฐธรรมนูญยืดเยื้อยาว เชนไม่ทันสมัย จะไป แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยุ่งยาก แต่ถ้าเขียนกฎหมาย ธรรมดาอาจง่ายกว่า แต่คิดว่าใช้หลักอื่นที่ไม่ต้อง เขียนเป็นกฎหมายจะดีกว่าแต่บางเรื่องจำเป็นต้อง ออกเป็นกฎหมาย เช่น อภัยโทษ นิรโทษกรรม

กรธ. บังคับปฏิรูปศึกษา-ตำรวจ
เมื่อเวลา 18.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุม คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีนายมีชัย

อุษพันธ์ ประธาน กรธ.เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาจากนั้นเวลา 15.00 น. นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. แถลงว่า ที่ประชุม กรธ.เห็นควรกำหนดหลักการสำคัญการปฏิรูปการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ รายละเอียดให้ไปได้ไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น การกำหนดให้ต้องมีแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรการบังคับและกำกับดูแล เช่นเดียวกับการปฏิรูปตำรวจ ให้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อผลักดันให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามความรู้ความสามารถ และอาวุโส ปรับปรุงกลไกการสอบสวน โดยอาจให้อัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุม กรธ.เห็นควรให้กำหนดประเด็นปฏิรูปทั้ง 2 ด้านนี้อยู่ในบทเฉพาะกาล มีสภาพเชิงบังคับให้ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด หากไม่สำเร็จจะมีมาตรการกดดันเช่น หากแก้กฎหมายปฏิรูประบบสอบสวนของตำรวจไม่เสร็จ จะมอบอำนาจให้อัยการทำหน้าที่หัวหน้าสอบสวนจนกว่าจะเสร็จ

วางจริยธรรมฟ้อง-ยึดทรัพย์ ชรก.

นายอุดมกล่าวว่า ที่ประชุมยังพิจารณาแนวทางการปฏิรูปข้าราชการ เมืองกันมีข้อเสนอให้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการแต่ละหน่วยเหมือนกัน โดยมอบอำนาจให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับผิดชอบ

วางมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ และยังมีข้อเสนอให้ลดสิทธิของข้าราชการ นอกจากมีความผิดทางวินัย คดีอาญาแล้ว ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายและยึดทรัพย์ได้ ส่วนการประชุมนอกสถานที่ที่ จ.เพชรบุรี สืบคำหน้า อนุกรรมการแต่ละคณะจะนำเสนอ บางประเด็นที่ยังค้างอยู่เพื่อหาข้อสรุปว่าจะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ เช่น ประเด็นของอนุกรรมการฝ่ายโครงสร้างนิติบัญญัติ หากถึงการกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และนอกสถานที่จะมีปัญหาหรือไม่ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นวันเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการกำหนดเมื่อหากการปฏิรูปและการปรองดองยังไม่มียุทธวิธีเรื่องนี้ ประเด็นการปรองดองยังไม่มีความชัดเจน ที่สุดอาจต้องเป็นมาตรการของฝ่ายบริหาร

สปท.เปิดเวทีถกความเห็น รธน.

เมื่อเวลา 09.09 น. ที่รัฐสภา ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.คนที่ 1 นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2559 บริเวณหน้าลานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จากนั้น ร.อ.ทินพันธุ์กล่าวว่า ในการประชุม สปท.วันที่ 7 ม.ค. จะเปิดโอกาสให้สมาชิก สปท.

อภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งข้อเสนอให้ กรธ. จากนั้นวันที่ 8 ม.ค. จะพิจารณาข้อเสนอ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ให้ตั้งกระทรวงกีฬา หากรัฐบาลต้องการให้เป็นรูปธรรมเร่งด่วนควรใช้มาตรา 44 ดำเนินการ ถ้าออกเป็น พ.ร.บ.อาจใช้เวลาถึง 6 เดือน

"มาร์ค" เชื้อ ปช.กรธ. ไม่ยึดได้ คปป.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายมีชัย อุษพันธ์ ประธาน กรธ. ระบุว่า จะไม่มีองค์กรในลักษณะคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี จะช่วยให้หลายฝ่ายไม่ต้องกังวลว่าจะมีองค์กรที่กระทบกับองค์กรที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตย เชื่อมั่นในคำพูดของประธาน กรธ.ว่าจะมีวิธีและกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปและการปรองดองที่ดีกว่าคปป. และยังไม่สามารถประเมินได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการประชามติหรือไม่ แต่ คสช.และรัฐบาลควรแก้ไขหลักเกณฑ์ประชามติให้ชัดเจน ทั้งเกณฑ์คะแนนผ่านความเห็นชอบการประชามติ หรือกรณีร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ

"นพดล" กระตุกขาบทบทวน 4 ปมร้อน

ด้านนายนพดล ปัทมะ อดีต รว.ต่างประเทศ กล่าวว่ ขอฝากบันทึกช่วยจำจากประชาชนที่ต้องการให้ กรธ.ดำเนินการ 4 ประเด็น ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาให้ประเทศในอนาคต คือ 1.แยกยกความ จาก ส.ส. 2.การตัดสินใจไม่ให้ประชาชนมีโอกาสดือก พุฒิสภา หันไปใช้ระบบกลุ่มอาชีพเลือกกันเองไม่ เลารพสิทธิและอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย ทั้งที่ ส.ว.มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระ ถอดถอนผู้ มาจากการเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ จึงควรมี ส.ว.จากการเลือกตั้ง อย่างน้อยก็หนึ่ง 3.แนวคิดจะให้อำนาจของกรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านทางเส้นทางการเมืองหลักการประชาธิปไตย สากลที่คิดหลัก "ความสูงสุดของรัฐสภา" ปัญหา ทางการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองในรัฐสภา มิใช่ ให้องค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยปัญหาข้อ กฎหมายมาวินิจฉัยปัญหาการเมือง ที่สำคัญยังดึง องค์กรอิสระเข้าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง อาจ กระทบต่อความน่าเชื่อถือและการยอมรับ 4.การให้ แก้วรัฐธรรมนูญ โดยใช้เสียงในรัฐสภามากเป็น พิเศษและต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และทำ ประชามติก่อนแก้ทุกครั้ง จำกัดอำนาจรัฐสภาใน อนาคต เท่ากับสถาปนาอำนาจของกรอิสระให้อยู่ เหนือรัฐสภา จัดหลักประชาธิปไตยสากลพหุภคสิทธิ ของคนไทยและสันเป็ลื่องบประมาณทำประชามติ ทุกครั้ง

ขีด "มีชัย" เลอะเลือนอุ้ม "มาร์ค"

ด้านกรณีที่มีชัย อุษพันธ์ ประธาน กรธ. ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร ส.ส. จาก กรณีถูกปลดออกจากราชการทหาร เพราะไม่ใช่ การกระทำทุจริตนั้น วันเดียวกัน นายกมล บันไดเพชร คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง กรณีที่มีชัยก้านต้นนายอภิสิทธิ์ไม่ขาดคุณสมบัติ การลงสมัคร ส.ส. เพราะไม่ใช่การกระทำทุจริต แม้ ศาลแพ่งมีคำพิพากษาปรับลงค่าสิ่งกระทรวงกลาโหม ให้ปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากราชการทหารชอบด้วย กฎหมายว่า ขอให้นายมีชัยไปอ่านคำสั่งปลดออก ก่อนว่า เหตุที่ปลดคือทุจริตต่อราชการ การปลอม เอกสารเป็นการประพฤติมิชอบชัดเจน เป็นกรณีผิด วินัยทหาร จะเรียกว่าไม่ทุจริตได้อย่างไร ซึ่งความจริง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กกด.และศาลรัฐธรรมนูญว่านาย อภิสิทธิ์ขาดคุณสมบัติหรือไม่ คิดว่านายมีชัยอายุ มาแล้วคงเลอะเลือนเห็นเพื่อนไป พูดไม่ดูข้อเท็จจริง อยากจะบอกว่าไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังก็พูดได้

ถามหาความรับผิดชอบอย่าดันทุรัง

นายกมลกล่าวด้วยว่า เรื่องนี้ภาษาชาวบ้าน เรียกว่าช่วยกัน โดยตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญที่เอาเรื่อง

ไปดองไว้เป็นปีๆตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์เป็น ส.ส.จนยุบสภา ก็เจ้าหน้าที่ ส่วนศาลปกครองก็เอาเรื่องไปดองไว้เป็นปี หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ยื่นร้องว่า พ.ศ.อ.ศุภภัฏสุวรรณกัณฑ์ รว.กส.ท.ม. ในขณะนั้นไม่มีอำนาจสั่งปลด ทั้งที่จริงๆก็สามารถวินิจฉัยได้เร็วว่า อยู่ในขอบเขตอำนาจหรือไม่เพราะประเด็นไม่ซับซ้อนอะไรเลย แต่ที่ดองเรื่องไว้เป็นเวลานาน บ้านเมืองนี้ผิดเพี้ยนไปหมด คนทำผิดก็กลายเป็นถูก คนทำถูกก็กลายเป็นผิด อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์พูดเสมอถึงเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทางกฎหมาย ว่าความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมีสูงกว่า ถ้ายังค้นหุรงก์ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

“ประวัติ” สั่ง กท.ชี้แจงคุณสมบัติ

ที่หน้าเนียบรัฐบาล พ.ศ.ประวัติ วรมัธยม รอนายกรัฐมนตรีและ รว.กส.ท.ม. ให้สัมภาษณ์กรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส.ที่ กรธ.เขียนไว้ หลังกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๕ ให้ปลดออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องดังกล่าว ตนจะตรวจสอบแล้วให้กระทรวงกลาโหมชี้แจง ถ้าผิดกฎหมายก็คือผิด แต่ขณะมีรัฐธรรมนูญยังไม่ออก ขอให้ใจเย็นๆ

“วิญญู” ให้คู่คำตัดสินศาลชี้ทุจริตหรือไม่

นายวิญญู เจริญงาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคุณสมบัติการดำรงสมัคร ส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลังกระทรวงกลาโหมมีคำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๕๕ ให้ปลดออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ออกมาระบุแล้วไม่ใช่เพราะว่าสามารถลงสมัคร ส.ส.ได้ ซึ่งการออกจากราชการ ออกเพราะกรณีทุจริตก็ได้ ไม่ทุจริตก็ออกจากราชการได้แต่ตั้งผิด ขาดคุณสมบัติ ก็ต้องออกจากราชการ คนเหล่านี้จะคัดค้านคัดค้านทั้งหมดไม่ได้ แม้กลับเข้ารับราชการใหม่ยังได้เคยกรณีของนายอภิสิทธิ์อยู่ที่ว่าศาลตัดสินว่าทุจริตหรือไม่ สมมติศาลตัดสินว่าทุจริต ขึ้นต่อไปกท.เป็นผู้รับสมัครจะต้องวินิจฉัย ถ้ามีปัญหาคำตัดสินศาลรัฐธรรมนุญตัดสิน ถ้าเข้าตัวไม่ชอบใจก็ไปร้องศาล และนายอภิสิทธิ์ ถ้าจะสมัคร ส.ส.ใช้เอกสารอื่นไปสมัคร เพราะเอกสารทางทหารเป็นโมฆะแล้วแต่ทั้งนี้ต้องรอดูด้วยคำในร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง

“บิกป็อก” ลั่นบ้านเมืองสงบอย่าตอกลิ้ม

อีกเรื่อง ที่กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวว่า การเชิญผู้ที่แจกปฏิทินนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ไปปรับทัศนคติว่า จะไม่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียว เพราะเป็นธรรมดาทำให้สังคมรู้ว่าจุดมุ่งหมายมีเรื่องเดียวเพื่อ

ให้เกิดความสงบในประเทศไม่ให้เกิดความขัดแย้งอีก ถ้าเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ต้องยอมรับ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้มองเรื่องปฏิทินแต่มองเรื่องของความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องของภาวะกระทำที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและถ้าบ้านเมืองกลับไปประเทศจะเดินต่อไปไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดน่าจะเสียใจมากกว่า มันกำลังจะประสานกันคืออยู่แล้ว ผู้คนกำลังจะลืม อ้ากลับไปแตกแยกกันอีก ไม่ดีกับประเทศชาติ

พท.แฉวะปฏิรูปเลหลวงแก้วปฏิทิน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีทหารและตำรวจยึดปฏิทินปีใหม่รูป ๒ อดีต นายกฯ และเรียกตัวมวลชนคนเสื้อแดงขอนแก่นมารายงานตัวปรับทัศนคติว่า ถึงตอนนี้แทบไม่เห็นข่าวการเสนอความคิดเห็นเชิงก้าวหน้าว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ไม่มีความชัดเจนว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติจะเดินอย่างไรต่อไป หรือแม้แต่การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องประชาชน เพราะอาจหลงไปพึ่งพอใจกับผลมโนโพล จนลืมประชาชนที่สะท้อนว่ากำลังลำบากทางที่รัฐบาลควรเอาเวลาทุ่มเททรัพยากรกำลังสติปัญญาใส่กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะที่ห้องเกษตรกรทั้งชาวนาราคาข้าวตกต่ำอย่างมาก ชาวสวนยางที่กำลังเผชิญปัญหาหาราคา 4 กก. 100 บาท มากกว่าจะไปทำในสิ่งที่รัฐจะไม่ใช้และไม่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานให้ดีประเทศไทยปี 2559 เรามาถึงจุดนี้จุดที่แจกปฏิทินปีใหม่ผิดกฎหมายได้อย่างไร ผู้มีอำนาจช่วยตอบประชาชนที่ แล้วอย่ามาอ้างว่าปฏิรูปสะดวก เพราะต้องหยุดเลสิยปฏิทิน

“วัฒนา” จากสังคมวิปริตบิดเบือน

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รว.พาณิชย์ โพลศัพิเศษใจใจความว่า สังคมวิปริต แจกปฏิทินผิดกฎหมาย ขณะมีรัฐบาลห้าถึงที่เป็นอกุศลกรรมนำไปสู่ความเสื่อม โดยเฉพาะเรื่องปฏิทินของอดีตนายกฯสองท่าน การแจกปฏิทินวันขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีปฏิบัติที่ทำต่อเนื่องกันมาช้านาน รูปบนปฏิทินเป็นคุณพินิจของผู้ทำที่ต้องการสื่อไปยังผู้รับรวมทั้งไม่มีกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีใดกำหนด เช่น ปฏิทินของพรรคการเมืองจะนำรูปหัวหน้าพรรคบุคคลสำคัญของพรรคหรือ ส.ส. ปฏิทินสถานีโทรทัศน์ใช้รูปคาวา หรือปฏิทินของค่ายน้ำมามักนิยมทำเป็นภาพโป๊ที่อดีตแกนนำ กปปส. ท่านหนึ่งสมัยที่เป็นประจำสำนักนายกฯ ในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เคยนำมาแจกในที่หน้าเนียบรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นแบบใดตามที่บุคคลในรัฐบาลนี้กำลังบิดเบือน

เขี่ยยิ่งห้ามยิ่งฮอตต้องพิมพ์เห็น

นายวัฒนา กล่าวว่า การแสดงออกและการให้สัมภาษณ์ของบุคคลในรัฐบาลนี้ จึงบ่งบอกได้ 2 ประการ คือ ๑. เป็นการพูดเพื่อข้อเท็จจริงที่ร้ายหรือมุ่งร้าย จัดเป็นทุจริตเป็นกรรมทางปาก อันเป็นวัจกรรม โดยมีมีจฉาที่รู้คือเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นผิดไปจากคลองธรรม นอกจากนี้คำเหน็บแนมที่ว่าเอาไปบูชากันหรืออย่างไร นอกจากจะเป็นการพูดแบบไม่มีวุฒิภาวะแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความริษยาที่เห็นประชาชนยังรักอดีต นายกฯ 2. สำหรับรัฐมนตรีและข้าราชการที่เรียกผู้คนไปปรับทัศนคติ มีลักษณะที่โบราณเรียกว่านายว่าข้าพลอยหรือสอพลอ นึกถึงคำสัญญาของท่านผู้นำที่พูดในวันปีใหม่ว่าจะปฏิรูปตัวเองใหม่ แต่สิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่ากำลังทำในสิ่งนั้นและกำลังทำให้พวกคนเดือดร้อน เพราะมีแต่คนอยากจะได้ปฏิทิน ต้องวิ่งหาเงินไปพิมพ์เพิ่มขึ้นช่างสมกับที่เลขเรียกว่า โธษฎภัยจริงๆ

ลูกทาบ โวยคิเสครคิดอดีต นายกฯ

นายชาลีต วิชัยสุทธิ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การกล่าวปฏิทินผิดผ่านหน้าบ้าน รูปที่ผิดควรเป็นบุคคลที่มีความหมายสำคัญยิ่งของคนในชาติเป็นการให้ข้อมูลชัดกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง รูปบุคคลสำคัญที่มีความหมายสำคัญยิ่งของคนในชาติ นั้น ประชาชนนำไปใส่กรอบรูปและติดตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสม ส่วนปฏิทินส่วนใหญ่ชาวบ้านในชนบทจะติดไว้ที่ใต้ถุนบ้านเพื่อสะดวกในการดูวัน เดือน ปี การกล่าวถึงความเหมาะสมในการทำปฏิทินรูปนายทักษิณ ชินวัตรกับรูป น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยพยายามนำไปเปรียบเทียบบุคคลสำคัญดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากต้องการคิเสครคิดอดีต นายกฯ ทั้งสองคน

“ไอ้ก” ประชด โขว์รูป “เด็กแม่-ปูแดง”

วันเดียวกัน นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ ไอ้ก บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ โพลศัพิเศษใจภาพปฏิทินเป็นภาพเด็กชายแต่งชุดขาวเขาและภาพปูสีแดง คาดว่าใช้สื่อแทนคำว่า “แม่-ปู” ด้านล่างรูปแบบเหมือนปฏิทินของนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกฯ ที่ทำแจกก่อนหน้าและถูกฝ่ายความมั่นคงสั่งห้ามและให้เจ้าหน้าที่ตามเก็บ ทั้งนี้ นายพานทองแท้ โพลศัพิเศษใจความด้วยว่าไม่ว่าปฏิวัติ หรือปฏิรูปต่างก็ต้องขีดซ้าย เมื่อเจอปฏิกริยาของท่านผู้นำต่อปฏิทินแม่-ปูเจ้าปัญหา คำพูดของผู้นำประเทศไทยคนปัจจุบัน พูดถึงการแจกปฏิทินที่มีรูปอดีตผู้นำประเทศชายและหญิง ซึ่งนายทหารรุ่นพี่ของตนและตัวเองได้กระทำการปฏิวัติรัฐประหาร และปิดอำนาจจากเขามา นั้น ตอนท้ายคำพูด ท่านผู้นำยังระแคะระแกรนไปถึงคุณพ่อตนด้วยว่า ถ้าคิดว่าจะไม่ผิดก็กลับมา จะทำปฏิทินให้ไอ้กหลายๆเล่ม นี่คือวุฒิภาวะผู้นำคนปัจจุบันของประเทศไทย

ท้าว "บักตู" แน่ใจจริงอย่านิรโทษตัวเอง

นายพานทองทัตระบุว่าคดีไม่ผิดคดีกันตรงไหน ทหารเอารถถังออกมาปฏิบัติ อ้างว่ารัฐบาลทุจริต มโหฬาร แล้วก็ตั้งคนแบบท้าวหน้าม้า ป้ามหาภัย มาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความผิด จะมีใคร เชื่อบ้างว่าคนเจ้าพวกนี้ จะให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนจริง ๆ อย่างมีว่แต่กระแนะกระแหนผู้อื่นเมื่อ ลงจากตำแหน่งแล้ว ตัวท่านเองกล้าให้ตรวจสอบ หรือเปล่านั้นอย่างที่เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติว่า คนดีเสียสละเพื่อชาติแล้ว เลยกดขี่นิรโทษกรรม ตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพราะเขียนกันมาแบบนี้แหละ ทหารถึงชอบปฏิบัติกันนัก ก็ยุคที่สมัยมาแล้ว จะมีสักกี่คนที่หลังจากปฏิบัติแล้ว ยังเป็นทหารนับ ขวดกันอยู่ ส่วนใหญ่ก็นับแบงกันไม่หวาดไม่ไหว มากกว่า ถ้าคิดว่าทำถูก กล้าไหมละ ตั้งเนติบริกร ไม่ต้องเขียนนิรโทษกรรมท่านผู้นำไว้ในรัฐธรรมนูญ แสดงภาวะผู้นำ ด้วยการกล้าทำกล้ารับผิดถูกว่ากันไปลงกับตัวบทกฎหมาย อำนาจมีล้านฟ้า ไม่ได้ทำผิด แล้วจะกลัวอะไร ถ้ากระบวนการยุติธรรมปกติ ตัวเองยังไม่กล้าเผชิญ เลิกกระแนะกระแหนคนที่ โดนหน่วงงานพิเศษ ที่ผลัดการตั้งขึ้นมาเล่นงาน ดีกว่า ว่าแต่เขาโอหนาเป็นเอง อาชญาเปล่านั้น

หน.คสช.ไม่อนุญาตประชุม ปชป.

ที่ท่าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช.กล่าวถึง กรณีที่พรรค ประชาธิปัตย์ขอเปิดประชุมพรรคเป็นการพิเศษ เพื่อพิจารณาโครงสร้างพรรคว่า "ยังไม่ให้ไปประชุม" ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ ขอเปิดประชุมพรรคเพื่อปรับโครงสร้างพรรคเท่านั้น พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า "อ้อ เหวอ แล้วไอ้ที่มาพูด ปากเปล่าตามสื่อต่างๆผมยังไม่ได้เล่นงานเลยนะ" เมื่อถามถึงเรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณ โครงการระดับไฟโตคแตงที่ลานคนเมือง 5 ล้าน ดวงของ กทม. มูลค่า 39.5 ล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า ก็ให้กระบวนการตรวจสอบด้านกฎหมาย ว่ากันไป

"มาร์ค" บ่นไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใด

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่หัวหน้า คสช.ไม่อนุญาต ให้ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ว่า ผลออกมาเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดทั้งสิ้น ส่วนการแก้ปัญหา การบริหารราชการของผู้บริหาร กทม. และ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม.คงต้องหารือกับผู้ บริหารพรรค และอดีต ส.ส.กทม.ก่อน

อดีต ส.ส. กทม.หาทางกดดัน "ชายหนู"

เวลา 18:30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส. กทม.และผู้บริหารพรรคได้หารือออกรอบหลัง

หัวหน้า คสช.ไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองประชุม โดยให้อดีต ส.ส. กทม.แสดงความเห็นว่า จะดำเนินการอย่างไรกับกรณีนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ไม่ยอมรับ การตรวจสอบตามกระบวนการของพรรค และไม่ ขึ้นแจ้งต่อหัวหน้าพรรคถึงข้อกล่าวหาความไม่โปร่งใส ในการบริหารงาน กทม. ซึ่งอดีต ส.ส. กทม.ยังคง สวมทำที่ไม่กล้าพูดอะไรมา มีบางส่วนที่สนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ อาทิ นายชินนทร์ รุ่งแสง และ นายอรรถวิชัย สุวรรณภักดี อดีต ส.ส. กทม.ร่วม หารืออยู่ด้วย จึงมอบหมายให้นายองอาจ กล่าว- โทบูลย์ รองหัวหน้าภาค กทม.รวบรวมความเห็น อดีต ส.ส. กทม.เพื่อนำมาหารือกับนายอภิสิทธิ์และ คณะผู้บริหารพรรคอีกครั้ง เพื่อหามาตรการต่อไป

ยื่น สตง.-ป.ป.ช.สอบ 3 โครงการ กทม.

ขณะที่เวลา 09:30 น. นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม.พรรคประชาธิปัตย์ เข้ายื่นหนังสือ ต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ตรวจสอบ นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม.อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัด วัชิวเสถกิจ สังข์ดี กทม. ฐานกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่หรือ กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 3 กรณี คือ 1. กทม. โดยบริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัด ซึ่งมีนาย อมรเป็นกรรมการผู้อำนวยการขณะนั้น ต่อสัญญา จ้างเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสอีก 30 ปี ที่ทั้งที่ยังเหลือสัญญา อีก 17 ปี นำจะต่อว่าจะทุจริต 2. การจัดซื้อจัดจ้าง กล้องซีซีทีวี ซึ่ง กทม.นำยเบี่ยงปกปิดข้อมูลสัญญา ทั้งหมด 3. โครงการติดไฟแอลอีดี ของ กทม. วงเงิน 39.5 ล้านบาท พบว่า บริษัท คิววีโอ ทวีร์ แอนด์ เทรเวล ต่อว่าสื่อสปก. ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ระบุได้ชี้แจงแล้ว มาชาติไหน ขนาดหัวหน้าพรรค ยังคิดต่อไม่ได้เลย ดังนั้นต้องให้ สตง.ตรวจสอบจะได้ รู้ว่าใครต้องเข้าคุกบ้าง และขอให้ คสช.ทบทวนคำสั่ง คสช.ที่ 57 หากผลการตรวจสอบเรื่องนี้พบว่า มี ปัญหา คสช.มีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เนื่องจาก เป็นผู้กำหนดกติกาที่ทำให้พรรคเปิดประชุมไม่ได้

แฉ 5 วัน บ.กู่เทียบ โผล่อ้าวไฟประดับ

ต่อมาเวลา 11:00 น. นายวิลาศ เดินทางไป ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ นายอมรใน 3 กรณีดังกล่าว โดยนายวิลาศ กล่าว เพิ่มเติมว่า การติดตั้งไฟประดับที่ลานคนเมือง มี ข้อมูลล่าสุดพบว่าบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด ที่เป็นของ ประภคณาการแข่งกับบริษัท คิววีโอ ทวีร์ แอนด์ เทรเวล จำกัด เพิ่งมาจดทะเบียนธุรกิจประดับไฟ เมื่อ วันที่ 2 ธ.ค.58 ก่อนจะยื่นขอประกวดราคาวันที่ 7 ธ.ค.58 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วม ประกวดราคา เพราะเตรียมตัวเพียง 5 วัน ก่อน

ยื่นขอประกวดราคา คงไม่สามารถไปพาทลอดไฟ 5 ล้านดวงได้ทัน ลุแล้วเป็นแค่บริษัทหัวประทอม เชื่อว่ามีการล็อกสเปก. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บาง บริษัทไว้แล้ว

"วิลาศ" รับสาวไปไม่ถึง "สุขุมพันธุ์"

นายวิลาศกล่าวว่า นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ ที่ตั้งของบริษัท คิววีโอฯ พบเป็นเพียงออฟฟิศเล็กๆ เท่านั้น ไม่มีทางจะเก็บหลอดไฟ 5 ล้านดวง และ สายไฟได้เพียงพอแน่นอนเรื่องนี้มีความผิดชัดเจน มาก มันใจว่า สตง.จะฟันผิดแน่นอนอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าทั้ง 3 โครงการที่ยื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ไม่มีหลักฐานสาวไปถึงตัวผู้ว่าฯ กทม. ได้เนื่องจาก ระบุชัดเจนอยู่ในความรับผิดชอบของนายอมรคนเดียว ส่วนกรณีฝ่ายกฎหมาย กทม. ชู่จะฟ้องกลับตนยินดี ทุกอย่างแต่คงไปมีข้อเท็จจริงรองรับ ไม่ได้กล่าวหา ใคร คนที่ฟ้องน่าจะเป็นคนมากกว่า

สตง.อัมพพผิดส่งต่อ ป.ป.ช.-สตคช.ฟัน

ด้านนายประจักษ์ นฤยง รองผู้ว่าการตรวจ เงินแผ่นดินกล่าวว่า จะรีบดำเนินการเร็วที่สุดเพราะ เป็นโครงการใช้เงินสูง โดยเฉพาะการจัดไฟ จะดู ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ หากพบว่ากระทำผิดจะส่งต่อไป ป.ป.ช.และ ศูนย์อำนาจการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (สตคช.) ที่มี พล.อ.โทบูลย์ คุ้มฉายา รว.ยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อให้พิจารณาส่งรายชื่อบุคคลที่ต่อว่าทุจริต ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

ยันผลสอบราชภัฏดี กห.ไม่ใช้บทสรุป

เมื่อถามว่า ประเด็นอุทยานราชภัฏดีหลังมี การเปลี่ยนชื่อแล้วจะมีผลในทางกฎหมายกับการ ตรวจสอบหรือไม่ นายประจักษ์กล่าวว่า จะต้อง พิจารณาข้อกฎหมายก่อน หลักคือถ้าเกี่ยวกับเงิน แผ่นดิน สตง.สามารถตรวจสอบได้ ส่วนผลสรุปของ กล้าไหมที่ระบุว่าไม่มีการทุจริตนั้นยังไม่ใช้บทสรุป เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของข้อมูลที่ สตง.จะ ต้อง รวบรวมและพิจารณาตามข้อเท็จจริงต่อไป

"บักตู" ชี้ 59 ขรก.ยังไม่ทุจริต

ที่ท่าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการออก คำสั่ง คสช.ครั้งที่ 1/2559 เรื่องประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบให้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 3 จำนวน 59 ราย เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ว่า รายชื่อที่ออกมายังไม่ได้ชี้ว่าเป็นการทุจริต แต่เป็นรายแจ้งข้อมูลมาตั้งเรื่องขึ้นมา โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ (คตร.) และ สตง.เราให้ความเป็นธรรมและ เพื่อให้เกิดความสะดวกรในการสอบสวน ตอนนี้เป็นการตรวจสอบก่อนเพราะมีกฎหมายกีดกาะอยู่แล้ว หากทำผิดจะนำไปสู่กระบวนการอื่นๆต่อไป เช่น

ความผิดพลาดอาญาหรืออะไรก็ว่าไป แต่บางกรณี ถ้าเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

เด็งบอร์ด สส.เห็นขวางทางสอบ

เมื่อถามถึงมีรายชื่อกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 7 คนรวมอยู่ด้วยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า เป็นการตรวจสอบข้อมูลมาเพื่อดำเนินการ แต่ตนก็ยังให้ สสส.ทำงานต่อไป อะไรที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนจำนวนมากก็ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น ไม่ใช่มุ่งหวังจะไปทำลายทุกอย่าง ทุกระบบมันไม่ใช่ต้นตอต้องการให้เกิดความไว้วางใจของประชาชนด้วยเท่านั้น คนไม่ได้ว่าผิดหรือถูก ก็ต้องตรวจสอบต่อไปเพียงแต่ว่าถ้ายังอยู่ตรงนั้นมันตรวจสอบไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่ขัดขวางการตรวจสอบและให้โอกาสผู้ที่อยู่ในรายชื่อได้มีการเตรียมตัวเตรียมหลักฐานข้อมูล ยังไม่ได้ว่าผิดหรือถูก อย่าไปให้ร้ายเขาขนาดนั้น

มท.จ่อเชือดอีก อปท.เข้าข่าย โกง

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ผู้บริหาร อปท.ระงับการปฏิบัติหน้าที่ มีรายชื่อ อบต. จังหวัดมหาสารคาม ถูกตรวจสอบถึง 32 ราย ว่า ผวจ.มหาสารคาม ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น เมื่อปี 2556-2557 เป็นการทุจริตหลังประกาศผลสอบ โดยทำผลสอบขึ้นมาใหม่เพื่อบรรจุคนเข้าไป จึงมีคนเข้าข่ายทุจริตจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบอีกหลายจังหวัดที่เข้าข่ายทุจริตปล่อยให้มีการทุจริตเรื่องการบรรจุคนเข้ารับราชการ ทั้งนี้ มีรายงานว่า จังหวัดที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี

หน.สอบสวนลำน้ำ โคน ม.44 เอง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายชื่อข้าราชการ 59 ราย มีทั้งการทุจริตกับประพฤติมิชอบ กรรมการกองทุน สสส. 7 ราย เข้าข่ายประพฤติมิชอบ ไม่ใช่การทุจริต มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้พักงาน แต่ให้พ้นตำแหน่งไปเลย ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นเอาออกจากตำแหน่งชั่วคราว ไม่ได้ปลด ส่วนใหญ่ประพฤติมิชอบในการสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการ หากสอบแล้วไม่ผิด ให้พ้นตำแหน่งเดิม ตั้งสังกัดต้องรีบสอบสวนให้แล้วเสร็จ หากเข้าผู้บังคับบัญชาจะ โคนมาตรา 44 เสียเอง ส่วนข้อวิจารณ์องค์กรอิสระเปิดอบรมหลักสูตรพิเศษสิ้นเปลืองงบประมาณนั้น ที่ห่วงคือมีเรื่องเรียนมาว่า มีการเรียกลงเงิน เข้าหุ้นจัดกิจกรรมโดยขายบัตร ไม่อยากใช้คำว่ารีดไถ ไปเรียกรอนที่ไม่ได้เรียนด้วย จนกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เรียนแล้วเปิดรับคนนอกจนเกิด

คอนเนกชันอาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบเรียบร้อยแล้ว มีถึงสรรคองชันขอรับบริจาค ขอสอบจนเซอร์มา จัดเป็นล้านๆบาท จึงขอส่งสัญญาณให้ทราบว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าปล่อยไปนานเข้าโดยไม่ปรามไว้ก่อน จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน จะกลายเป็นระบบอุปถัมภ์ก็ได้

"บักต๊อก" ชี้บอร์ด สสส.ใช้งบฯไม่ตรง

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าว ว่า พูดเสมอว่าใครสงสัยให้เสนอคำร้องมายังตน หรือศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอจท.) ได้ ทุกครั้งที่ประกาศคำสั่งดังกล่าวจะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายชื่อถึงร้อยละ 80 ได้แจ้ง ศอจท. ไปว่าไม่ควรจะใช้ระบบการปรามปรามหรือลงโทษอย่างเดียว ต้องกลับมาทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนกรณีมีข่าวการออกคำสั่ง มาตรา 44 ปลดบอร์ดบริหารกองทุน สสส. ประเด็นสำคัญคือการใช้ตะกอนถึงประมาณ 60 ล้านไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ได้หมายความว่าทุกโครงการที่เกิดขึ้นของ สสส. จะใช้จ่ายไม่เป็นที่ไปตามวัตถุประสงค์ แต่ขอตอบในภาพรวม ไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียง ต่อความยาวสาว ความยืด

"หมอวิชัย" แจกมีขบวนการล้มล้าง

นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อดีตรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส.กล่าวถึงกรณีการปลดบอร์ด สสส. ทั้ง 7 คน ว่า ไม่ทราบว่าจะทำไมต้องปลดบอร์ด สสส. การเปลี่ยนบอร์ดจำเป็นต้องมีเหตุผลเพียงพอจะมีผลกระทบต่อการทำงาน สสส.หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระบวนการสรรหาว่าจะจะเป็นไปโดยชอบธรรมเพียงใด คำสั่งปลดดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่ ขอให้สังคมเป็นผู้พิจารณา ส่วนตัวเชื่อว่ามีการขบวนการล้มล้าง สสส. เพราะขบวนการเกิดขึ้นตั้งแต่การร่าง พ.ร.บ.เหล้าและบุหรี่ ที่ผ่านมาโครงการของ สสส. หลายอย่างเกิดผลลัพท์ที่ดี มีข้อมูลชัดเจน ขบวนการนี้มีบริษัทเห็ดฮันนี่หรือต่างชาติอยู่เบื้องหลัง เพราะมองว่า สสส.เป็นศัตรูที่จะขัดผลประโยชน์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 ราย ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ว่า ไม่ทราบมาก่อน ขั้นตอนจะปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมไว้ก่อน ตั้งสังกัดของแต่ละคนจะเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยแล้วรายงานมาให้ตนทราบ

เด็กส่ง ส.ค.ส.อายุพรปีใหม่ "ลุงตุ๋"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล กองงานโหมก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือก ส.ค.ส. และไปรษณีย์บัตรส่วนหนึ่ง ที่เขียนส่งอายุพร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่จากเด็กนักเรียน

